



มร.ลป. รับการตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566



เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา รับการตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการยุวชนอาสา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวง ฯ เข้าตรวจเยี่ยม ณ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีกรนำเสนอการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2566 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทงานไม้ตำบลทาทุ่งหลวง จังหวัดลำพูน โดยบูรณาการงานลงรักปิดทองเชิงช่างศิลป์ล้านนาลำปาง พื้นที่ตำบลปลงยางคกอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 2. โครงการยกระดับคุณภาพชุมชนปลอดภัยด้วยกระบวนการจัดการกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.วีไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาร่วมนำเสนอโครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 2565 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการกระบวนการพัฒนาเยาวชนช่างขอเพื่อส่งเสริมชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โดย รศ.ดร.พรชนก ทองลาด รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเสถียร ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสาพร ผศ.ฐิติกานต์ สุริยะสาร และ อ.ชัมย์พร กาญจนพันธ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 - โครงการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง โดย ผศ.ดร.สุนงษ์ทิพย์ สุภาจันทร์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 - โครงการจัดกิจกรรมแนะนำเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนสู่การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบ้านวังหม้อเจดีย์ขาว ตำบลตันธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลงษา อ.อภิรดี จินคร้าม อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา และ อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 - โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ผศ.ธงชัย ปันสุข อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.บัณฑิตกาญจก ตั้งภากรณ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ





คณะวิทย์ฯ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ภัทธนิย ไชยพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายเรื่องสถานการณ์การให้ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชน และให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อ.ชิสสาพัชร์ ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ อ.ดร.พัฒนา นาคทอง อ.สมิตรา วิชชา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน อ.นิตยา ค้ายศ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อ.กาญจนา งามจันทราพิทย อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และ นางสาวชุตินา ฤกษ์ นักวิชาการแนะแนวและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมบรรยายเรื่อง การดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ บทบาทของนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า การให้คำปรึกษาและการให้คำแนะนำการช่วยเหลือบุหรี่สำหรับแกนนำนักศึกษา การแนะนำระบบการส่งต่อบำบัดคลีนิกเลิกบุหรี่ การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ และการช่วยเหลือบุหรี่ และการคัดกรองการบันทึกข้อมูลพฤติกรรม การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในการนี้ได้มี ผศ.ดร.हतภัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาแกนนำได้มีองค์ความรู้และสามารถสื่อสารการควบคุมยาสูบให้แก่ประชาชนได้ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสุขภาพสังคมไทยปลอดบุหรี่ ส่งเสริมให้นักศึกษาแกนนำที่ร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นกำลังสำคัญที่สามารถขยายผลการดำเนินงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

มร.ส.ป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผศ.สุวรรณิ จันทรตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินตะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.นิตากร สุวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.วีรณัฐ คุณานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ศิวะ ลาวลัยวดีกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ดิษะปัญญา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร.ปิ่นมณฑิต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว.) ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด่างามวงศ์วาน จังหวัดนันทบุรี

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับการอนุมัติหลักสูตรจาก สพ.อว. จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร “การพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” 2) หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนมุ่งสู่การเป็นนวัตกรรมชุมชน (Community Innovators)” 3) หลักสูตร “การพัฒนาครูนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ” โดยหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งสามหลักสูตรจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครในลำดับต่อไป





มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ความรู้ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหากลั่นรบกวนจากฟาร์มสุกร



รศ.ดร. ทิมผกา โปธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากลั่นรบกวนจากฟาร์มสุกรให้กับผู้ประกอบการ ฟาร์มสุกร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากลั่นรบกวนจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

การจัดให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหากลั่นรบกวนที่เกิดจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเสริมซ้าย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกิว ตลอดจนสมาชิกชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เข้าร่วมทั้งสิ้น 49 คน



ม.ส.อ. เข้าร่วมงาน 2023 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum และ 2023 China-ASEAN Forum on Agricultural Vocation Education ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.บัณฑิตกัญญา ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงาน 2023 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum และ 2023 China - ASEAN Forum on Agricultural Vocation Education ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีการเกษตรกว่างซี (Guangxi Vocational University of Agriculture) ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2566

โอกาสนี้ อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ และ ผศ.ดร.บัณฑิตกัญญา ตั้งภากรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่จะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2567 กับผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และศิลปะ (The School of Humanities and Arts) มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีการเกษตรกว่างซี และการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารฝ่ายการแลกเปลี่ยนนานาชาติ (Office of International Exchange) ของมหาวิทยาลัย Wuzhou University เกี่ยวกับรายละเอียดการร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะและหารือกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ สถาบันการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน China - ASEAN Expo (CAEXPO 2023) ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมระหว่างประเทศนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน





คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงาน "22 ปี โครงการทุนการศึกษาครูไทยการไฟฟ้า ส่งต่อแนวคิด สร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด"



อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิยะดา เหล่ามตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.วีไลวรรณ กลิ่นถาวร อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงาน “22 ปี โครงการทุนการศึกษาครูไทยการไฟฟ้า ส่งต่อแนวคิด สร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน พร้อมด้วยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนครูไทยการไฟฟ้า คณะกรรมการผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนระดับประเทศเข้าร่วมงาน ตลอดระยะเวลา 22 ปี มีนักเรียนในโครงการ ๓ จำนวน 3,994 คน จากทั้ง 77 จังหวัด มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 1,825 คน คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2569 จะมีนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,200 คน โดยแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา 1,384 คน และอาชีวศึกษา 441 คน ตลอดระยะเวลา 22 ปี ซึ่งงบประมาณไปแล้ว กว่า 421 ล้านบาท ซึ่งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี



มร.ลป. เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)



เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริญา จานาศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.อัญชิชา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ ห้องประชุมออลิมปิก ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ อ.อวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำ เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศจากการเสนอชื่อและพิจารณาของคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



คณะกรรมการ มร.ลป. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 4



ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์ทิวา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 450 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาดังกล่าว ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น Best Practice ซึ่งมีการนำเสนอผลงานเข้าชิงรางวัลทั้งสิ้น 25 ผลงาน ทั้งนี้มีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 ผลงาน โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่มีผลคะแนนมากที่สุด 3 ลำดับ จากการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 3 ลำดับคือ

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ กลั่นกลิ่น นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ วรรณฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวยุพิน คำแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา



นักศึกษา สาขาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมพิเศษ พัฒนาโรงเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ร.ร.บ้านผาต้าย



อ.อุษา โปสธทอง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษ "การจัดการร่วมใจ ปันน้ำใจให้แก่น้อง" ณ โรงเรียนบ้านผาต้าย ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การทำความสะอาด ให้แก่โรงเรียนโดยมีว่าที่ร้อยตรีรัตนศักดิ์ อินตะจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาต้าย เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมการพัฒนาและทำความสะอาดโรงเรียน ห้องเรียน การทำแปลงเกษตรให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว และได้มอบข่าวสารให้แก่นักเรียน ครอบครัวละ 5 ก.ก. ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำปาง ให้ความอนุเคราะห์บริจาคในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการศาสตรบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบกิจการธุรกิจจำลอง และนำผลกำไรไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมทางวิชาการตามความสนใจของแต่ละธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา



กพน. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 "สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"



เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นางสาวศิริขวัญ วาวแวว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางบุญรักษา ปัญญาอิน หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และชมรมสิ่งทู่ภูเขา ร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ลานโดมเนกประสงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอารีฯ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง งานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กเยาวชนผู้มีจิตอาสา และหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 การแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ในครั้งนี้ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และชมรมสิ่งทู่ภูเขา ได้ร่วมสนับสนุนการประกวดในชุด "วิถีชาวดอย" และนำเสนอผลงานจากโครงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม (วศค.) ในกิจกรรมดังกล่าว

ทีมนักวิศวกรรมสังคม รพศ. มร.ลป. ลงพื้นที่และส่งมอบถังขยะให้กาดนั้งก้อม สวนสาธารณะหนองกระตัง

ผศ.อนันต์ อุปสอด รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมวิศวกรสังคมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่และส่งมอบถังขยะให้กาดนั้งก้อม สวนสาธารณะหนองกระตัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 โดยนายฤชดา เขียวสนุก ผู้จัดการกาดนั้งก้อม พร้อมบริษัท บังอร ริโซเคิล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้ผู้คนที่มาเที่ยวกาดนั้งก้อมได้ทิ้งขยะและสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก วินัยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยวที่มากาดนั้งก้อม

โดยกาดนั้งก้อม จัดตั้งมาเพื่อเป็นการให้โอกาสกับพ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ประกอบการได้มาวางจำหน่ายสินค้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนของจังหวัดลำปาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าและอาหาร สิ่งที่มาคือ ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก ฉะนั้น คณะนักศึกษาวิศวกรสังคม จึงเห็นปัญหาในการทิ้งขยะลงถังโดยไม่คัดแยก จะทำให้เกิดปัญหาการเน่าเหม็น ตลอดจนไม่ถูกสุขลักษณะของการทิ้งขยะ อันจะเป็นปัญหาทางผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยว ที่จะต้องมีความร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

การลงพื้นที่ศึกษาและปฏิบัติงานจิตอาสาอาสาคัดแยกขยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทักษะวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ การสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายมาบูรณาการในการแก้ปัญหา การนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน





สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยฯ ำ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชน และเรื่องเล่าชุมชน บ้านจำป๋



เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สอนรายวิชา 1546605 “วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ชาวไทยและชาวจีน ลงภาคสนาม ศึกษาวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชน และเรื่องเล่าชุมชน บ้านจำป๋ ณ บ้านจำป๋ ตำบลบ้านต๋อง อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะ กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ หลังจากศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางภาษา วรรณกรรม และคิดค้นแล้ว การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนบ้านจำป๋ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีคุณอนงค์ศรี ทรายแก่น มัคคุเทศก์ในพื้นที่นำชมแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ค่ายประตู่ผา และนำชมพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านจำป๋ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน สามารถนำประสบการณ์การลงภาคสนามครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการวิจัยเชิงพื้นที่ต่อไป

มร.ลป. ร่วมเสวนางานวิจัย และจัดกิจกรรมดนตรีในงาน “ป๋อ๋ข้าวสังข์ สืบสานล้านนา” ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกลุ่มเยาวชนรักษ์ล้านนา นำโดยครูเอกชัย มั่นอยู่ หัวหน้าโครงการเรียนรู้จารีตล้านนาผ่านประเพณี ได้ร่วมกันจัดงาน “ป๋อ๋ข้าวสังข์ สืบสานล้านนา” โดยได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือและการประสานงานจากครูวรชิต จันท์ศิริ ครูภูมิปัญญาโฮงเฮียนสืบสานล้านนา เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้การสนับสนุนด้านมหรสพการขอ และร่วมจัดการเสวนาเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยทุนส่วนตัวของ อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ โดยได้รับเกียรติจากแม่ครูประไพ สุริยะมล ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 และครูวิวัส ทีโน ครูภูมิปัญญาด้านป๋อ๋ เป็นวิทยากรสำหรับการเสวนา โดยได้นำนักศึกษสาขาวิชาดนตรีเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมดังนี้

1. นายกุลพัทธ์ หนูชิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายปริญา อรุณฉัตต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นายธนัท เดชพัชรโกคิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4. นายสุรัชย์ โกลบ้าน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
5. นางสาวณัฐนิชา ไนยะนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3
6. นางสาวปาริยา อินทะปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 3
7. นางสาวนงนภัส ปันนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2



งานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระหว่างองค์กรร่วมกันเชิงโครงสร้าง เพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ใกล้สูญหายอย่างเป็นระบบ ตลอดจนก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าเชิงอนุรักษ์ที่นำไปสู่การพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมบนรากฐานมรดกภูมิปัญญาที่แข็งแรงได้อย่างมีทิศทางร่วมกันต่อไป





สำนักวิทยบริการฯ เปิด

5 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ 24 ชม. ที่ไหน...ก็ได้

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมวดศิลปกรรม ทำแบบฝึกหัดก่อน-หลังเรียน รอบผ่านระดับบัณฑิตศึกษา และรับใบไม่กักรวม 3 ชั่วโมง

ฟรี

กะปิ้งปิ้ง

ประจำปีงบประมาณ

งานเกษียณอายุราชการ

29/09/66 FRIDAY 17.00

18.00น. พิธีมอบ

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรายงานตัวบัณฑิต

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ก.ย.-6 ต.ค. 2566

รศ.กวางภาวการ มังงามท่า
รองอธิการบดี

นางเกษมณี วัฒนกิจ
อธิการบดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-237399 ต่อ 0 (ในวันและเวลาดำเนินการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

- ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม สาขาวิชาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2566

www.lpru.ac.th

ประกาศรับสมัครเสื้อกิจกรรม ปี 2566

นักศึกษาที่ส่งจองและชำระเงินตั้งแต่ 17 ก.พ. 66 ถึง วันที่ 7 ก.ค. 66 สามารถมารับได้ตั้งแต่

วันที่ 27 - 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จัดตรวจสอบภาพประจำปี 2566

ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ

จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1	รุ่นที่ 2
วันที่ 15 พ.ย. 66 เวลา 08.00-11.00 น.	วันที่ 16 พ.ย. 66 เวลา 08.00-11.00 น.

ณ ลานนอกประมงคังภาคอง หน้าคณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่)

เปิดสอบ TOEIC

สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

7 ตุลาคม 2566

รอบเช้า เวลาสอบ 09.00 น. ลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป

รับสมัคร บัตรนี้ถึง 3 ต.ค.66

ลงทะเบียนได้ที่ โทร.054-237399 ต่อ 0

แจ้งความประสงค์การตรวจสอบภาพ ในหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%

ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท

ห้ามสูบบุหรี่

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy "จลาหิ จดรับ"

อย่าลืม!

ล็อคคอคอ รถจักรยานยนต์

และเก็บกุญแจรถทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง